



บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 31.62 บาท แนวโน้มผันผวน คาดกรอบ 31.50-31.70 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 31.62 บาท ทรงตัวจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 31.61 แนวโน้มผันผวน จากปัจจัยกดดันความขัดแย้งสหรัฐและจีน คาดกรอบวันนี้ 31.50-31.70 บาท

* นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวถึง ฝั่งตลาดการเงินสหรัฐ ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบเท่าสกุลเงินหลัก ขณะที่ยูโรแข็งแกร่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังการบรรลุข้อตกลงกระตุ้นการคลังของผู้นำสหภาพยุโรป (EU) ในวันอังคาร

* นอกจากนี้ประเด็นความขัดแย้งของสหรัฐและจีนยังทวีความรุนแรง หลังจากที่ล่าสุดสหรัฐให้เวลาจีน 72 ชั่วโมง ในการปิดสถานกงสุลในเมืองฮูสตัน ท่ามกลางข้อกล่าวหาการสอดแนม

* ความสัมพันธ์สหรัฐ-จีนย่ำแย่ลงอย่างมากในปีี้จากประเด็นต่างๆตั้งแต่โควิด-19 และ Huawei ไปจนถึงการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในดินแดนในทะเลจีนใต้และการปราบปรามฮ่องกง

* ด้านยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่องในสหรัฐ ในขณะที่รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอย่างเป็นทางการ โดยมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 กว่า 414,000 คน ซึ่งแซงหน้านิวยอร์ก

* ฝั่งค่าเงินบาททรงตัวจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แต่มองว่าวันนี้บาทจะเคลื่อนไหวผันผวนในระหว่างวันจากปัจจัยกดดันจากต่างประเทศดังกล่าว แต่โดยรวมแล้วบาทไม่ได้แข็งค่าตามการอ่อนค่าของดอลลาร์ ซึ่งปัจจัยชี้หน้าของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีน รวมถึงราคาทองคำในตลาดโลก

* สำหรับสกุลเงินเอเชียจับตาทิศทางของเงินหยวนเป็นหลัก ซึ่งหากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนครั้งนี้กดดันให้เงินหยวนอ่อนค่าลงไปมาก จะกดดันสกุลเงินเอเชียอื่น ๆ รวมถึงเงินบาทตามไปด้วย

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 94.95 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 94.98

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -2,108.40 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 3,737.97 ล้านบาท

* ธปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 31.583 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS